

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ในเรื่องการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด นั้น

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินนโยบายในเรื่องดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว โดยมีผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	หลักเกณฑ์/ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง	หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลการดำเนินการ มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๕ ราย ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ได้แก่ นางสาวทวิกา ศรีวรรณ นางสาวณิชารีย์ พงษ์ประสิทธิ์ นายกิตติภพ ต้นสกุล นายรมชัย รูปทอง และนางสาวจุไรรัตน์ เกษทัพบิม หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลการดำเนินการ ยังไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกแต่อย่างใด	ไม่มีเรื่องทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด
๒	การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	หลักเกณฑ์ กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลการดำเนินการ มีคำสั่งให้ข้าราชการตามข้อ ๑ พันทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วจำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางสาวทวิกา ศรีวรรณ นางสาวณิชารีย์ พงษ์ประสิทธิ์ และนางสาวจุไรรัตน์ เกษทัพบิม ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ไม่มีเรื่องทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด
๓	การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	หลักเกณฑ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผลการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)	ไม่มีเรื่องทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด
๔	การเลื่อนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	หลักเกณฑ์ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย/โอน) ทุกสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ผลการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๗ ราย ดังนี้ เดิม ระดับปฏิบัติการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๗ ราย ได้แก่ นายชวรัตน์ บุญปาน นายปารเมศ ทองเจริญ นายเนติ นาคพงษ์ นางสาวพัฒนารีย์ วังนิคม นายชินภัทร จำปาเงิน นายอนุรักษ์ มั่นจันทร์ และนางสาวอ้อมฤทัย ก้อนใหม่	ไม่มีเรื่องทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด